

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน อยู่ในอาการจดจำระลึกพ่อผู้เดียวในขณะที่ทำงาน จดจำพ่อและบ้านขณะที่เดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา นี่เป็นการกระทำที่กล้าหาญของคุณ
- คำถาม:** จะมีความนับถือพ่อและไม่นับถือพ่อเมื่อไรและอย่างไร?
- คำตอบ:** เมื่อลูกๆ จดจำพ่ออย่างดีมาก, ลูกกำลังให้ความเคารพนับถือท่าน หากลูกพูดว่าลูกไม่มีเวลาที่จะจดจำพ่อ, ลูกก็ไม่เคารพนับถือท่าน ที่จริงแล้วลูกกำลังไม่นับถือตนเองและไม่ใช้พ่อ อย่าได้กลับมาเป็นเพียงแค่ผู้ที่มีชื่อเสียงในการให้คำบรรยาย แต่กลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงด้วยรักษาซาร์ทของการจดจำระลึกถึงของคุณไว้ ด้วยการจดจำระลึกถึงลูกดวงวิญญาณจะกลับมาสโตประธาน

โอมชานติ พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต ได้มีการอธิบายวงจรของ 84 ชาติเกิดแก่ลูก นี่คือความรู้ที่ลูกได้ศึกษามาชาติแล้วชาติเล่าและเฝ้าแต่ซึมซับต่อไป นี่เป็นสิ่งที่ง่ายดายที่สุด นี่ไม่ใช่สิ่งใหม่ พ่อหนึ่งนี่และอธิบายว่า ลูกใช้ชาติเกิดและกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่มากเท่าใดตั้งแต่ยุคทองจนถึงตอนสิ้นสุดของยุคเหล็ก ความรู้นี้อยู่ในสติปัญญาของลูกแล้วในลักษณะที่ง่ายดาย นี่คือการศึกษาลูกต้องเข้าใจตอนเริ่มต้น ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างด้วยเช่นกัน ไม่มีใครนอกจากพ่อที่สามารถอธิบายสิ่งนี้ พ่อพูดว่า การจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงซึ่งถูกเรียกว่าโยคะด้วยเช่นกัน มีความสูงส่งยิ่งกว่าความรู้นี้ คำว่า “โยคะ” มีชื่อเสียงมาก แต่โยคะนี่คือการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ผู้คนที่ไปจารึกแสงบุญบอกว่าพวกเขากำลังไปจารึกแสงบุญยังสถานที่จารึกแสงบุญที่นั่นที่นั่น พวกเขาไปที่ศรีนาลหรืออมาร์นาลและพวกเขาถึงจดจำสถานที่เหล่านั้น ในทำนองเดียวกันเวลานี้ลูกเข้าใจว่าพ่อทางจิตสอนการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงที่ยาวนานมากแก่ลูก ท่านพูดว่า จดจำพ่อ! ผู้คนกลับมาจากการจารึกแสงบุญเหล่านั้น การจารึกแสงบุญนี่คือที่ซึ่งลูกต้องไปและอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งการหลุดพ้น แม้ว่าลูกต้องเล่นบทบาทของลูก บทบาทนั้นก็ไม่ได้อยู่ในโลกเก่านี้ ลูกมีการวางแผนต่อโลกเก่านี้ นี่คือการกระทำที่สปรกของราวัน ดังนั้นประเด็นหลักคือการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ลูกๆ บางคนไม่เข้าใจแม้กระทั่งวิธีที่จะจดจำระลึกถึง ไม่ว่าใครจะมีการจดจำระลึกถึงหรือไม่ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ พ่อพูดว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉัน, พ่อของลูก นี่ไม่ใช่บางสิ่งที่มองเห็นได้ ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครจะอยู่ในสภาพของการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงมากเพียงใด เพียงบุคคลนั้นเท่านั้นที่จะรู้สิ่งนั้น วิธีนี้ได้แสดงให้เห็นแก่คนอื่นมากมาย พ่อผู้ให้คุณประโยชน์ได้อธิบายแล้วว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำชีพบาบาทั้งหมดนี้หมายความว่า จงเฝ้าแต่ทำงานรับใช้ของลูกต่อไป ตัวอย่างเช่น มีลูกที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย พวกเขาเดินไปมารอบๆ และมันง่ายมากสำหรับพวกเขาที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกไม่ควรจดจำสิ่งอื่นใดนอกจากพ่อ พ่ออธิบายแก่ลูกด้วยการใช้ตัวอย่าง ลูกต้องเฝ้าแต่มาและไปในการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงนี้ เช่นที่นักบวชชาวคริสเตียนเดินในความเงียบ ดังนั้นลูกๆ ต้องจดจำพ่อและบ้านด้วยความรักเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน จุดหมายปลายทางนี้สูงมาก ผู้เลื่อมใสศรัทธาก็เฝ้าแต่ทำความเพียรพยายามนี้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาต้องกลับบ้าน พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะกลับบ้านเมื่อยุคเหล็กจบสิ้นลง ไม่มีใครสอนพวกเขาในขณะที่ลูกๆ ได้รับการสอน เมื่อลูกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยิ่งลูกอยู่ในสันโดษและจดจำพ่อมากเท่าไรก็จะยิ่งเป็นสิ่งดีที่มากกว่าเท่านั้น ด้วยการจดจำระลึกถึงที่บาปของลูกจะถูกตัดไป มีบ่วงภาระของบาปของหลายต่อหลายชาติเกิดอยู่บนศีรษะของลูก ผู้ที่กลับมาสโตประธานก่อนคือผู้ที่ไปอาณาจักรของรามก่อนด้วยเช่นกัน ดังนั้นพวกเขาคือผู้ที่ต้องอยู่ในการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงมากที่สุด นี่คือเรื่องของแต่ละวงจรและทุกๆ วงจร และดังนั้นพวกเขาจึงมีโอกาสที่ดีที่จะอยู่ในการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ที่นี้ไม่มีเรื่องของการต่อสู้รบราหรือทะเลาะเบาะแว้ง ขณะที่ลูกมาและไปและขณะที่ลูกนั่ง ลูกสามารถทำงานสองอย่างได้ในเวลาเดียวกัน เฝ้าดูและจดจำพ่อด้วยเช่นกัน เฝ้าแต่จดจำพ่อในขณะที่ทำการกระทำต่างๆ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสัมผัสกับคุณประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน, ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากหากพวกเขาซึมซับนิสัยของการอยู่ในการจดจำระลึกถึง พ่อให้งานรับใช้ที่ดีมากแก่ลูก ในการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ลูกได้รับโอกาสที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกได้รับการแสดงให้เห็นวิธีการต่างๆ มากมายที่จะอยู่ในการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ลูกไม่สามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงขณะที่อยู่ข้างนอกในธุรกิจของลูกๆ ได้มากเท่ากับที่ลูกอยู่ที่นี้ ดังนั้นลูกจึงมาที่มฤบันเพื่อที่จะกลับมาสดชื่นแจ่มใส ดังนั้นเข้าไปสู่สันโดษในภูเขา, นั่งบนโซดหินและอยู่ในการจารึกแสงบุญแห่งการจดจำ

ระลึกถึง มันไม่สำคัญว่าจะมีใครไปหรืออีกสองหรือสามคนไป มีโอกาสที่ดีมากที่จะทำสิ่งนี้ที่นี้ สิ่งหลักคือการจดจำระลึกถึงพ่อ โยคะโบราณของบาร์ตันนี้มีชื่อเสียงมาก เวลานี้ลูกเข้าใจว่าบาปของลูกจะถูกตัดออกไปด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงนี้ ลูกจะกลับมาสโตประธาน ดังนั้นลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างดีมากในสิ่งนี้ การแสดงให้เห็นถึงการอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อในขณะที่กำลังทำงานคือการกระทำที่กล้าหาญ ลูกต้องมีการกระทำอย่างแนบแน่นเพราะลูกเป็นของหนทางของการครองเรือน ขอให้มีการจดจำพ่อขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกและทำธุรกิจ ฯลฯ มีรายได้อย่างมากในสิ่งนี้สำหรับลูก แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่เข้าไปในสติปัญญาของลูกบางคน, พ่อก็เฝ้าแต่บอกให้ลูกเก็บรักษาซาร์ทบางคนก็เขียนซาร์ทของพวกเขาเป็นเวลาสั้นๆ พ่อได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่หลากหลาย ลูกๆต้องการที่จะมาหาบาบา ที่นี้ลูกสามารถหารายได้อย่างมาก การอยู่ในสันโดษที่นั่นนั้นดีมาก พ่อหนึ่งที่นี่และอธิบายเป็นการส่วนตัวแก่ลูกว่า จดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกตัดออกไป เพราะมีบาปของหลายชาติเกิดบนศีรษะของลูก การต่อสู้อบรมและการทะเลาะเบาะแว้งมากมายเกิดขึ้นเนื่องมาจากกิเลส มีอุปสรรคมากมาย บางคนพูดว่า บาบา พวกเขาไม่ยอมให้เราอยู่อย่างบริสุทธิ์ พ่อพูดว่า ลูกๆ จงอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงและนำภาระของบาปของหลายชาติเกิดของลูกออกไปจากศีรษะของลูก เฝ้าแต่จดจำชีพบาบาในขณะที่นั่งอยู่ที่บ้าน ลูกสามารถมีการจดจำระลึกถึงไม่ว่าลูกกำลังนั่งอยู่ที่ใดก็ตาม ลูกสามารถฝึกฝนสิ่งนี้ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ใดก็ตาม ใครก็ตามที่มาหา จงให้ศาสน์นี้แก่พวกเขา พ่อพูดว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ สิ่งนี้ลูกเรียกว่าพลังโยคะ พลังหมายถึงพลังกำลัง, ชาติดี พ่อถูกเรียกว่าผู้ทรงพลังอำนาจ ดังนั้นลูกจะสามารถได้รับพลังนั้นจากพ่อได้อย่างไร? พ่อเองพูดว่า จดจำพ่อ! ขณะที่ลงมา, ลูกก็กลับมาตโมประธานและตั้งมั่นในเวลาหนึ่งพลังนั้นก็หมดสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ ไม่มีเหลือแม้กระทั่งหนึ่งสตางค์ มีบางคนในบรรดาลูกที่อธิบายสิ่งนี้ได้อย่างดี และผู้ที่จดจำพ่อ ดังนั้นลูกแต่ละคนต้องถามตนเองว่า ซาร์ทของลูกเป็นเช่นไร พ่อบอกลูกๆทุกคนว่าการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงเป็นสิ่งหลัก ด้วยการจดจำระลึกถึงที่บาปของลูกจะถูกตัดออกไป แม้ว่าจะไม่มีการเตือนลูก, ลูกก็ยังสามารถอยู่ในการจดจำพ่อได้ แม้ว่าลูกอยู่ตามลำพังในต่างประเทศ, ลูกก็ยังสามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงได้ด้วยอย่างเช่น หากลูกเป็นคู่ที่แต่งงานแล้ว และภรรยาของลูกอยู่ที่อื่น ลูกก็สามารถเขียนและบอกเธอว่า เพียงแค่จดจำสิ่งเดียว จดจำพ่อและบาปของหลายต่อหลายชาติเกิดของเธอจะถูกเผาไป การทำลายล้างนั้นกำลังอยู่เบื้องหน้า พ่อเฝ้าแต่อธิบายในวิธีที่ดีมากมายอยู่เรื่อยๆ แต่ไม่ว่าลูกจะทำเช่นนั้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับลูกเอง ลูกๆ เข้าใจว่าคำแนะนำที่พ่อให้มันดีมาก หน้าที่ของเราคือการให้ศาสน์แก่ทุกคน, เพื่อนฝูง ญาติมิตรของเรา ฯลฯ และใครก็ตามที่เราพบเจอ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนของลูกหรือเป็นใครก็ตาม ลูกควรใส่ใจที่จะทำงานรับใช้ ลูกมีรูปภาพต่างๆ พร้อมกับเข็มกลัดด้วย สิ่งเหล่านี้ดีมาก เข็มนี้สามารถทำให้ใครก็ตามกลายเป็นลักษณะหรือร่ายณ์ ลูกต้องอธิบายภาพตรีมูรติอย่างดีมาก ผู้เดียวที่อยู่เหนือบราห์มา, วิษณุและชางกาคือชีวา ผู้คนเหล่านั้นทำภาพลักษณะของตรีมูรติ พวกเขาไม่แสดงภาพลักษณะของชีวาอยู่เหนือทั้งสาม เนื่องจากพวกเขาไม่รู้จักชีวาเรือของบาร์ตจึงจมลง เวลานี้ด้วยการจดจำชีพบาบาเท่านั้นที่เรือของบาร์ตสามารถข้ามฟากไปได้ พวกเขาร้องเรียกหา: “โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมาและชำระเราที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์เกิด!” แต่พวกเขาก็ยังพูดว่าท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน! ความผิดพลาดนี้มีค่าแค่เศษสตางค์ พ่อหนึ่งที่นี่และอธิบายวิธีการที่จะให้คำบรรยายแก่ลูก พ่อยังคงให้คำแนะนำกับลูกเกี่ยวกับวิธีทำงานรับใช้และเปิดพิพิธภัณฑ และแล้วผู้คนมากมายจะมา ละครสัตว์ไปยังเมืองใหญ่ๆ หลายเมือง พวกเขามีอุปกรณ์มากมาย ผู้คนจากหลายหมู่บ้านไปดูพวกเขา เหตุนี้เองพ่อพูดว่า สร้างพิพิธภัณฑที่สวยงามมากเช่นนั้นที่ผู้คนมาดูแล้วจะมีความสุขเมื่อพวกเขาเห็นและบอกคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งนี้ ได้มีการอธิบายไว้แล้วด้วยเช่นกันกันว่าไม่ว่างานรับใช้ใดก็ตามที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในวงจรก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ลูกต้องมีความใส่ใจอย่างมากในการกลับมาสโตประธาน เป็นในสิ่งนี้ที่ลูกบางคนกลับมาไม่ระมัดระวังและทำความผิดมายังสร้างอุปสรรคอย่างมากในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงนี้ด้วยเช่นกัน ถามหัวใจของลูกว่า ฉันมีความสนใจมากขนาดนั้นหรือไม่? ฉันทำความเพียรพยายามหรือไม่? ความรู้เป็นเรื่องทั่วไป ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถอธิบายวงจรของ 84 ชาติเกิดได้ การจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงคือสิ่งหลัก ในเวลาสุดท้ายไม่มีใครนอกจากพ่อผู้เดียวที่ควรได้รับการจดจำ พ่อเฝ้าแต่ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติแก่ลูกอย่างสมบูรณ์ ประเด็นหลักคือการจดจำบาบา ลูกสามารถอธิบายแก่ใครก็ตาม ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร ลูกสามารถอธิบายเข็มแก่พวกเขา ไม่มีใครอื่นมีเหรียญตราที่มีนัยสำคัญเช่นนี้ ผู้ที่อยู่ในกองทัพได้รับเหรียญตราเมื่อพวกเขาทำสิ่งที่ดีบางอย่าง ใครก็ตามที่เห็นเหรียญตราของไรซาฮับ ก็จะทำให้เขาได้รับสมญาจากอุปราช ก่อนหน้านั้นเคยเป็นอุปราช แต่ในเวลาหนึ่งพวกเขาไม่มีอำนาจใดๆ เวลานี้มีการทะเลาะเบาะแว้งมากมาย มนุษย์เพิ่มมากขึ้นและดังนั้นจึงต้องการที่ดินสำหรับพวกเขาในเมือง เวลานี้พ่อกำลังก่อตั้งสวรรค์ หลายคนจะถูกทำลายและจำนวนน้อยนิดมากที่จะหลงเหลืออยู่ จะมีที่ดินมากมายที่นั่นและทุกสิ่งทีนั่นใหม่ ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างดีมากเพื่อที่จะไปสู่โลกใหม่ มนุษย์ทุกคนทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมาก เป็นที่เข้าใจได้ว่าหากใครบางคนไม่เพียรพยายามอย่างเต็มที่ เขาจะสอบตก ตัวเขาเองก็เข้าใจว่าเขาจะ

สอบตกและดังนั้นเขาจึงหยุดการศึกษาเล่าเรียนและทำงานทำ ทุกวันนี้พวกเขามีกฎหมายการทำงานที่แข็งแกร่งมากมาย มนุษย์ไม่มีความสุขอย่างมาก ในเวลานี้บาบาได้ชี้หนทางให้แก่ลูกที่จะไม่มีร่องรอยของความทุกข์เป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด พ่อพูดว่า เพียงอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงมากเท่าที่ลูกสามารถทำได้ เวลากลางคืนนั้นดีมาก แนนอนจดจำบาบาขณะนอนลง อย่างไรก็ตามบางคนก็หลับไป คนแก่ไม่สามารถนั่งนานๆได้ ดังนั้นเขาจะไปนอนอย่างแนนอนว่า เขาจะเฝ้าแต่จดจำพ่อขณะนอนลง เขาจะได้รับความสุขอย่างมากมายอยู่ภายใน เพราะมีรายได้อ่างมากในสิ่งนี้ ลูกคิดว่ายังคงมีเวลาเหลืออยู่ แต่ไม่รู้ว่าความตายจะมาเมื่อใด ดังนั้นพ่ออธิบายว่า สิ่งหลักคือการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง เป็นเรื่องยากที่จะมีสิ่งนี้ขณะที่อยู่ข้างนอกในเมือง เมื่อลูกมาที่นี่ลูกมีโอกาสดีมาก ไม่มีสิ่งใดที่ต้องกังวลที่นี่ เหตุนี้เองลูกต้องเฝ้าแต่เพิ่มชาร์ทของลูกที่นี่ บุคลิกภาพของลูกก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยสิ่งนี้ อย่างไรก็ตามมายาก็มีพลังมาก ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้ไม่ได้ให้คุณค่ากับสิ่งนี้มากเท่ากับผู้ที่อาศัยอยู่ภายนอก อย่างไรก็ตามในขณะที่ผลลัพท์ของโกป(บราเธอร์ทั้งหลายที่หลุดหายไปในความรักของพระเจ้า)ยังคงดี ลูกสาวบางคนเขียนว่า พวกเขา ก่อความเราอย่างมากที่จะให้แต่งงาน เราจะสามารถทำอะไรได้? ลูกสาวที่เข้มแข็งและรู้คิดจะไม่เขียนเช่นนั้น ถ้าใครเขียนมาเช่นนั้น บาบาเข้าใจว่าเธอเป็นเหมือนแพะหรือแกะ มันอยู่ในมือของลูกเองที่จะปกป้องชีวิตของลูก มีความทุกข์ประเภทต่างๆ มากมายในโลกนี้ เวลานี้บาบาได้อธิบายแก่ลูกในวิธีที่ง่ายมาก ลูกๆ มีโชคอย่างยิ่ง เพราะลูกได้กลายเป็นลูกๆของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย พ่อทำให้ลูกสูงส่งอย่างมาก แต่ลูกก็ยังประณามพ่อ นั่นก็เป็นการประณามที่ผิดๆ เช่นกัน ลูกกลับมา ตโมประธานอย่างมาก อย่าได้ถามเลย! เราจะสามารถทนได้อีกนานเท่าไร? ผู้คนก็ข่มขู่ซึ่งกันและกันและพูดว่า หากคุณสร้างความทุกข์มากกว่านี้, ฉันจะตัดขาดกับคุณ พ่อที่นั่งและอธิบายสิ่งนี้ มีเพียงเรื่องราวที่เขียนไว้ในคัมภีร์ บาบาแสดงให้ลูกเห็นวิธีที่ง่ายตายมาก มีการจดจำระลึกถึงในขณะที่ทำการกระทำ มีประโยชน์มากมายในสิ่งนี้ มาที่นี่แต่เข้าประตูและนั่งในการจดจำระลึกถึง ลูกจะสัมผัสกับความสุขอย่างมาก อย่างไรก็ตามลูกไม่มีความสนใจมากนักในการทำสิ่งนี้ ครูสามารถเข้าใจได้จากพฤติกรรมของนักเรียนของเขาว่าคนไหนจะสอบตก พ่อเข้าใจด้วยเช่นกันว่าลูกคนใดจะสอบตกและสิ่งนั้นเกิดขึ้นวงจรแล้ววงจรเล่าเช่นกัน แม้ว่าพวกเขาจะฉลาดมากในการให้คำบรรยายและสามารถอธิบายได้ทั้งงานนิทรรศการ, พวกเขา ก็ไม่มีการจดจำระลึกถึง พวกเขาสอบตกในสิ่งนี้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่นับถือเป็นอย่างมาก ในความเป็นจริงพวกเขาไม่นับถือตนเอง ไม่สามารถที่จะไม่นับถือชีพบาบาได้ ไม่มีลูกคนใดที่สามารถพูดว่าลูกไม่มีเวลาสำหรับการจดจำระลึกถึง บาบาจะไม่เชื่อลูก ลูกสามารถจดจำระลึกถึงได้ในขณะที่อาบน้ำ จดจำพ่อในเวลารับประทานอาหาร ลูกสามารถหารายได้อ่างมากมายในสิ่งนี้ ลูกบางคนมีชื่อเสียงในการให้การบรรยายเท่านั้น แต่พวกเขาไม่มีโยคะ ความหลงทะนงตนนั้นทำให้พวกเขาสอบตกด้วยเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดิ์ตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่จะรับพลังจากพ่อผู้ทรงพลังอำนาจ จงเพิ่มชาร์ทของการจดจำระลึกถึงของลูก สร้างวิธีต่างๆ ที่จะมีการจดจำระลึกถึง นั่งในสันโดษและสะสมรายได้พิเศษสำหรับตนเอง
2. ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับการกลับมาสโตประธาน อย่าได้กลับมาไม่ระมัดระวังและทำความผิด อย่าได้กลับมาที่มีความหยิ่งยโส มีความใส่ใจในการทำงานรับใช้ พร้อมกับสิ่งนั้นจงอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง

พร: พร: ขอให้ลูกเป็นแสงและเบาสบาย และอยู่อย่างน่ารักและละวางเช่นดอกบัวด้วยการยกทุกสิ่งให้กับพ่อ การเป็นของพ่อหมายถึงการยกภาระของลูกทั้งหมดให้กับพ่อ การเป็นแสงและเบาสบายหมายถึงการยกทุกสิ่งให้กับพ่อ “แม้กระทั่งร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของฉัน” เมื่อแม้กระทั่งร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของลูก, แล้วยังมีอะไรอื่นอีกเล่า? ลูกทั้งหมดได้สัญญาไว้ว่า ร่างกายนี้เป็นของท่าน จิตใจนี้เป็นของท่าน และทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดนี้เป็นของท่าน เมื่อทุกสิ่งเป็นของพ่อ แล้วจะมีภาระได้อย่างไร? ดังนั้น เก็บรักษาตัวอย่างของดอกบัวไว้ในสำนักกูร์ของลูก และอยู่อย่างรักและละวางอย่างสม่าเสมอ และลูกจะกลายเป็นแสงและเบาสบาย

คติพจน์: พันดาวาสที่แท้จริงคือผู้ที่จบสิ้นการวางอำนาจเหนือผู้อื่นและผู้ที่จะละลายสำนึกของร่างกายของพวกเขาออกไปด้วยความผ่องแผ้วทางจิตวิญญาณ